
Fundur í skólaráði Víkurskóla haldinn þriðjudaginn 6. nóvember 

2018. Fundarstaður Víkurskóli. Fundurinn hófst klukkan 16. 

 

Mætt: Elín Einarsdóttir skólastjóri, Anna Birna Björnsdóttir fulltrúi kennara, Rima G. Feliksasdóttir 

fulltrúi kennara, Hulda Finnsdóttir fulltrúi starfsmanna, Bergný Ösp Sigurðardóttir, fulltrúi foreldra, 

Sæmundur Örn Matthíasson fulltrúi nemenda.  Páll Tómasson fulltrúi foreldra mætti ekki, sömuleiðis 

ekki Tara Karitas Saithong Óðinsdóttir fulltrúi nemenda. Anna Birna Björnsdóttir skrifaði fundargerð. 

Skólastjóri stýrði fundi. 

Dagskrá:  

1. Starfsáætlun skólaráðs veturinn 2018-2019 

Elín kynnti hlutverk skólaráðs. Ákveðið að funda eftir þörfum í skólaráði en að lágmarki tvisvar 

yfir skólaárið. Fundir skulu boðaðir með dagskrá með viku fyrirvara. 

 

2.  Skólanámskrá Víkurskóla 2018-2019. Námskráin samþykkt með lítilsháttar breytingum. 

 

3. Starfsáætlun Víkurskóla 2018-2019. Áætlunin samþykkt 

 

4. Kosning fulltrúa grenndarsamfélagsins í skólaráð 

Nokkur nöfn komu upp í umræðunni og skólastjóra falið að kanna málið og hafa klárt fyrir 

næsta fund skólaráðs. 

 

5. Önnur mál 

a) Bekkjarnámskrár og kennsluáætlanir. Skólastjóri upplýsti að bekkjarnámskrár og áætlanir 

væru að verða klárar og er verið að setja þær inn á heimasíðu skólans. 

b) Tölvupóstfang. Skólaráð hefur netfangið skolarad@vik.is 

c) Heilsustefna Víkurskóla. Skólastjóri kynnti drög að heilsustefnu Víkurskóla. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16:40. 
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